
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๓. สถานที่   ณ ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล และหอประชุม 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   
              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง สมควรที่จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการเดินทางไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ประสบปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจากกรุงเทพ 

มหานคร ทางถนนสายเอเซีย ๗๕ กิโลเมตร ทางรถไฟ ๗๒ กิโลเมตร และทางเรือ ๑๐๓ กิโลเมตร  
มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๕๕๖.๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๕๙๗,๙๐๐ ไร่ นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ ๖๓ ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ ๑๑ ของจังหวัดในภาคกลาง ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม
น้ําท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ําไหลผ่าน ๔ สาย ได้แก่ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่
น้ําป่าสัก แม่น้ําลพบุรีและแม่น้ําน้อย รวมความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร มีลําคลองใหญ่น้อย ๑,๒๕๔ 
คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ําเกือบทั่วบริเวณพื้นที่ 

อาณาเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทองและ จังหวัดลพบุรี 
- ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗. วิธีการดําเนินการ  
             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดกิจกรรมและเวทีเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยมีสมาชิกวุฒิสภา
เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
    หัวหน้าคณะเดินทาง  
 ๒. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๔. นายจเด็จ  อินสว่าง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๕. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง  
 ๖. นายประมาณ  สว่างญาติ  กรรมการ 
 ๗. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  กรรมการ 
 ๘. นายปัญญา งานเลิศ  กรรมการ 
 ๙. นายไพโรจน์  พ่วงทอง  กรรมการ 
 ๑๐. พลตํารวจโท วิบูลย์  บางท่าไม้  กรรมการ 
 ๑๑. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 
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 ๑๒. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
 ๑๓. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่  กรรมการ 
 ๑๔. นางสุนี  จึงวิโรจน์  กรรมการ 
 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เขตตรวจราชการที่ ๑ 
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง    ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
        เขตตรวจราชการที่ ๑  
 รายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้ 
 พิธีส่งมอบเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump) 
 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นําโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธาน
คณะกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเย่ียมและส่งมอบ “โครงการ
ติดตั้ ง ระบบสูบน้ํ าพลั งงานแสงอาทิต ย์  (Solar Water Pump) เพื่ อช่ วย เหลือ เกษตรกรจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จํานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท จากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
และกองทุนบรรเทาทุกข์สําหรับช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการลดต้นทุนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายจากการสูบน้ําเพื่อทําการเกษตร ทําให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน โดยโครงการ
ดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือกันของวุฒิสภา ส่วนราชการ และภาคประชาชน ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภา 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงการดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีน้ําเพียงพอสําหรับการทําเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนต่อไป 
 กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ หอประชุมอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ โอกาสน้ี
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน
ศรีบางไทร โดยมี นางสาวสิริญญา โกษะ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีบางไทร เป็นผู้รับมอบ 
 
 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและประชาชน
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
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 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อําเภอบางไทร ที่ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิก
วุฒิสภา พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่จัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในวันนี้ หน้าที่
และอํานาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
การลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการลงพื้นที่ที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การจัดที่ดินทํากินให้กับ
ชุมชน เนื่องจากการลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ๑๗ จังหวัดในช่วงที่ผ่านมา คณะ
กรรมการฯ พบว่า เร่ืองที่เป็นปัญหาและเป็นความต้องการอันดับต้นของประชาชนคือการมีที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินทํากินเป็นของตนเอง เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยในที่หวงห้าม หรือในที่ดินของรัฐ ทําให้ไม่มีความ
ม่ันคงในเร่ืองที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขดังกล่าวด้วยการออก
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการเพื่อแก้ไขที่ดินทํากินอย่างเป็นรูปธรรม  และ (๒) การจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดําเนินงานโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีที่ดินที่ขาดการ
พัฒนา เป็นที่ดินตาบอด ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ไม่มีการเชื่อมต่อกับที่ดินแปลงอื่นหรือชุมชนอื่น และไม่มี
โอกาสที่จะพัฒนามีอยู่อีกจํานวนมาก หากเจ้าของที่ดินเหล่านี้มาร่วมมือกันเสนอให้มีการจัดรูปที่ดิน นํามา
จัดสรรและบริหารจัดการใหม่ มีการกําหนดแผนผังที่ดินให้มีระบบสาธารณูปโภค มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อม
ต่อไปยังเส้นทางอื่น โดยมีทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ที่ดินเหล่านั้น เกิดการใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึนและมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน เจ้าของที่ดินจะได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะมาช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อผลักดันให้
โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ประสบผลสําเร็จ ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทํากินและอยู่อาศัย และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป  
 จากนั้นคณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่ดําเนินการเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ และการจัดที่ดินทํากินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) และประเด็นอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้  

๑. การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 นางสาวพรรณทิพย์ เปลี่ยนพุทธคุณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นําเสนอโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของประชาชนระหว่างกลุ่ม เจ้าของ
ที่ดินและหน่วยงานภาครัฐ เป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน โดยการจัดรูปที่ดินเป็นการพัฒนา
ที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ด้วยการนําที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้ววางผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่  
ให้เหมาะสมเป็นระเบียบสวยงาม พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ 
หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้สะดวกและรองรับอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับผังเมืองรวมและมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๔ ตําบลจําปา 



๕ 
 
และหมู่ที่ ๙ ตําบลท่าเจ้าสนุก อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณดังกล่าวอยู่ในผังเมืองรวม
ชุมชนท่าเรือ เป็นพื้นที่อาศัยหนาแน่นน้อยและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีถนนโครงการ ๑ เส้น ภาพรวมของ
พื้นที่มีถนนท้องถิ่นอยู่ด้านบน ถนนคันคลองชลประทานอยู่ด้านล่าง มีแนวเชื่อมถนนด้านนอก ซึ่งถนน
ท้องถิ่นจะเชื่อมเข้าสู่ถนนแผ่นดิน อยู่ใกล้กับที่ว่าการอําเภอท่าเรือประมาณ ๗๐๐ เมตร อยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางชุมชน ๕ กิโลเมตร มีแม่น้ําป่าสักไหลผ่าน สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นที่นา 
และมีบางแปลงเป็นพื้นที่ตาบอด  
 ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาพรวมพื้นที่ วางผังแม่บทโครงการ วางแผนดําเนินการประชุม
เจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการ และรวบรวมความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (จร.) เพื่อจัดทําคําขอดําเนิน
โครงการ โดยมีเจ้าของที่ดินเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จํานวน ๑๓ ราย แปลงที่ดิน ๑๓ แปลง และได้มีประกาศ
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหมู่ที่ ๘ ตําบล
จําปา และหมู่ที่ ๑ ตําบลท่าเจ้าสนุก อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ๓ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ โครงการดังกล่าวจะมีถนน
สายหลัก ซึ่งมีขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ระยะทาง ๕๒๙ เมตร และถนนสายรอง มีขนาดเขตทาง ๙ เมตร 
ความยาว ๒๖๐ เมตร และจะมีพื้นที่สาธารณะ ประมาณ ๑๖๑ ตารางวา อีกทั้งจะมีแปลงที่ดินจัดหา
ประโยชน์ เพื่อใช้จําหน่ายสําหรับนํามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในโครงการและการพัฒนาในด้านต่างๆ
นอกเหนือจากงบประมาณท่ีมีอยู่ ทั้งนี้ ภายหลังจากดําเนินโครงการประชาชนได้รับพื้นที่สาธารณประโยชน์
เพิ่มมากขึ้นเป็น ๒,๔๐๗.๓ ตารางวา และคาดว่าจะสามารถมอบโฉนดให้แก่เจ้าของที่ดินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการแก้ไขปัญหา
พื้นที่ตาบอดโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน ภาครัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคให้เข้าถึงพื้นที่อย่างทั่วถึง และ ๓) สามารถจัดรูป
แปลงที่ดินให้เหมาะสม เป็นระเบียบสวยงาม เพิ่มมูลค่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินได้รับประโยชน์โดยตรง 
 นายปัญญา งานเลิศ กรรมการ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ซึ่งได้รับทราบรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง สําหรับปีสิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับทราบผลในภาพรวมว่าโครงการดังกล่าวยังขับเคล่ือนไปได้
ไม่ถึงคร่ึงของทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงของภาคกลางที่มี ๑๗ จังหวัด มีการขับเคลื่อนไปเพียง ๑๐ กว่า
จังหวัด อยู่ระหว่างเตรียมโครงการ ๖ จังหวัด นอกจากนี้ ได้ทราบข้อมูลว่าจังหวัดอ่างทองยังไม่มีโครงการน้ี 
จากการสอบถามได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ โครงการน้ีเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ 
สามารถแก้ปัญหาที่ดินทํากินและการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดี แต่ขอ
ฝากไว้เป็นข้อสังเกต คือ จากรายงานการเงินกองทุนดังกล่าว พบปัญหาในเร่ืองการจัดหาผลประโยชน์  
ซึ่งจะพบได้ในหลายจังหวัดว่า เม่ือโครงการสําเร็จแล้วแต่การจัดหาผลประโยชน์ได้ไม่ครบ ทําให้เงินที่กู้ไป 
ไม่สามารถจัดส่งใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งเงินงบประมาณที่ได้มาก็ค่อนข้างน้อย สมาชิกวุฒิสภา
หลายท่านมองว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์ จึงเห็นว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองควรจะให้การสนับสนุน



๖ 
 
มากกว่านี้ และควรพิจารณาภาพรวมว่าจังหวัดไหนที่พร้อมดําเนินการขับเคลื่อน ควรจะสนับสนุน
งบประมาณให้มากกว่าที่ได้ในแต่ละปี ซึ่งทราบมาว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณเพียง 
๔๐ ล้านบาท ถือว่ายังน้อย ทั้งนี้ ขอให้ขับเคลื่อนทุกจังหวัดอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําลังทําอยู่  
ณ ขณะนี้ และขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแก้ปัญหาได้ประสบความสําเร็จ  

๒. การจัดที่ดินทํากินตามนโยบายของรัฐบาล  
 นายสุรพันธ์ อรัญเวศ นักวิชาการที่ดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานที่ดินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นําเสนอรายละเอียดการดําเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมที่ดินดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการ
ดําเนินการจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อําเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และสํานักงานสหกรณ์จังหวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ได้
กําหนดเป้าหมายจํานวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทํากิน และที่อยู่อาศัย จํานวน ๑,๓๐๐ 
แปลง ๘๐๐ ครัวเรือน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งให้อําเภอคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณูปโภค
คัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณูปโภคที่อยู่ในหลักเกณฑ์การจัดทําที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายภายใต้การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดส่งโครงการฯพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องให้
จังหวัดให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้กรมที่ดิน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่อไป 

สําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนมีทั้งหมด ๔ แปลง ได้แก่  

แปลงที่ ๑ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ดอนแตงสาธารณประโยชน์” นสล. เลขที่ ๖๗๕๐ 
หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านกลึง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนเนื้อที่ ๑๖-๓-๖๐ ไร่ แบ่งจํานวน
แปลงได้ ๑๘ แปลง ๑๘ ครัวเรือน เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลึง   

แปลงที่ ๒ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สาธารณประโยชน์” นสล. เลขที่ ๐๓๔๗ หมู่ที่ ๕ 
ตําบลช้างน้อย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนเนื้อที่ ๓-๒-๙๖ ไร่ แบ่งจํานวนแปลงได้ 
๑๙ แปลง ๑๙ ครัวเรือน เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตําบลกระแซง  

แปลงที่ ๓ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ชะวาดโคก ๑” นสล. เลขที่ ๐๓๕๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลไม้ตรา 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนเนื้อที่ ๑๐-๐-๗๕ ไร่ แบ่งจํานวนแปลงได้ ๒๙ แปลง  
๒๘ ครัวเรือน เสนอโดยเทศบาลตําบลบางไทร  

แปลงที่ ๔ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ชะวาดโคก ๒” นสล. เลขที่ ๐๓๕๗ หมู่ที่ ๘ ตําบลไม้
ตรา อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนเนื้อที่ ๘-๓-๐๑ ไร่ แบ่งจํานวนแปลงได้ ๒๓ แปลง 
๒๓ ครัวเรือน เสนอโดยเทศบาลตําบลบางไทร 

ปัจจุบันได้ดําเนินการรังวัดแบ่งแปลงเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งเร่ืองให้กรมที่ดิน และแจ้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ แต่ผู้ครอบครองไม่มีความ
ประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ แต่ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนา
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ชุมชน อย่างไรก็ตาม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้แจ้งว่า กลุ่มออมทรัพย์ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
จึงทําให้เกิดปัญหาในการออกหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐไม่สามารถดําเนินการออกให้กับกลุ่ม
ชุมชนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลได้ แนวทางแก้ไขที่เห็นสมควรดําเนินการ คือ หารือกับชุมชนเพื่อดําเนินการ
จัดตั้งกลุ่มชุมชนในรูปแบบสหกรณ์หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ ได้ 

จากประเด็นดังกล่าว มีประชาชนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นปัญหาเก่ียวกับการจัดที่ดิน
ทํากินตามนโยบาย คทช. โดยเฉพาะการที่ประชาชนไม่ต้องการจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์  
แต่ประชาชนต้องการจะให้จัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ แต่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ จึงเกิดปัญหาในการออก
หนังสือให้แก่ประชาชน โดยประชาชนต่างชี้แจงว่าไม่ทราบ 

นายสุรพันธ์ อรัญเวศ สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดําเนินการตามนโยบาย 
คทช. มี ๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน ประกอบด้วย สํานักงานจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และสํานักงานที่ดินจังหวัด อนึ่ง หน้าที่ของสํานักงานที่ดิน คือ การ
รังวัดที่ดินแบ่งรูปแปลงตามที่มีการเสนอแผนงานมา ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลไม่ได้มอบให้ประชาชนถือ
ครองกรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ได้ เม่ือประชาชนไม่ประสงค์จะจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์ จึงต้องมาหาแนวทางว่าจะมีรูปแบบนิติบุคคลใดท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ ทั้งนี้ 
ในการจัดตั้งในรูปแบบของสหกรณ์ ได้มีสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ และได้รับทราบว่าได้จัดการประชุม
ไปแล้วและได้รายงานมาว่าติดปัญหาในส่วนนี้  

นายเฉลิมชัย สระบัว นายอําเภอบ้านแพรก กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ไปพบประชาชนทั้ง ๓ ตําบล
ที่จะมีการจัดที่ดินทํากินตามนโยบาย คทช. ไม่มีใครพูดถึงเร่ืองสหกรณ์หรือการดําเนินการตามนโยบาย 
คทช. เลย มีเพียงแต่บอกว่าต้องการเอกสารสิทธิ์เพราะอยู่อาศัยมานานแล้ว การอาศัยอยู่ของประชาชน
เหล่านั้นปะปนไปกับบ้านเรือนประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์ ทําให้แยกไม่ออกว่าตรงไหนคือที่ดินของรัฐหรือ
ที่ดินของเอกชน อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลว่าเม่ืออยู่ในที่ดินสาธารณะแล้ว หากทางราชการเข้า
ไปดําเนินการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. กลัวจะเกิดความยุ่งยาก เสียงสะท้อนที่เข้ามาจากประชาชน คือ 
ถ้าต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของสหกรณ์จึงเกรงว่าจะเกิดความยุ่งยากหากต้องเข้าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
หรือมีค่าใช้จ่าย จึงมองว่าการเข้าร่วมในกลุ่มออมทรัพย์ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจะเป็นการง่ายกว่า ซึ่ง
ตรงนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกเนื่องจากไม่ได้เป็นนิติบุคคล ดังนั้น แนวทางที่ควรจะเป็นคือการทําความเข้าใจกับ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่าในลักษณะของการจัดที่ดินตาม
นโยบาย คทช. จะจัดรูปแปลงตามแผนผังที่กรมที่ดินมอบให้ เพื่อมอบให้ประชาชนเป็นผู้ครอบครองใช้
ประโยชน์ โดยที่ประชาชนจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น แต่กรรมสิทธิ์จะเป็นของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะเป็นผู้
ควบคุมดูแลที่ดินนั้นแทนรัฐบาล โดยประชาชนอาศัยในที่ดินในลักษณะของการเช่าหรือขอใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากสหกรณ์ มีการจ่ายค่าเช่ากับสหกรณ์ในราคาถูก และจะไม่มีการขอคืนที่ดิน อีกทั้งจะมีการออกหนังสือ
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่แสดงรายละเอียดการครอบครองที่ดินที่มีขอบเขตที่ชัดเจนถูกต้องให้กับ
ประชาชน ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาในการขอบ้านเลขที่ นํ้าและไฟฟ้า  
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ในส่วนของการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน เท่าที่ดูจากแผนที่ประชาชนยังได้อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงเดิม 
แต่จะมีการจัดที่ดินใหม่ให้มีความสวยงามและสะดวกมากขึ้น ตรงส่วนนี้ขอให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการจัด
ที่ดินอาจจะเจอปัญหาที่ประชาชนไม่ต้องการย้ายออกจากที่ดินแปลงเดิม ทําให้การจัดที่ดินใหม่ไม่เป็น
สี่เหลี่ยม ไม่สวยงาม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพัฒนา จึงขอให้ประชาชนยอมรับและร่วมมือร่วม
ใจกัน ไม่ยึดติดกับการต้องอยู่บนที่ดินแปลงเดิม ที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่ภาคกลางมาพบประชาชนในวันนี้ก็เพื่อร่วมประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่ใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงการน้ีเป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมาก ที่ดินที่ประชาชนอาศัยอยู่ทุกวันนี้เป็น
ที่สาธารณประโยชน์และเป็นที่ดินที่ท่านบุกรุกอยู่ แต่ตอนนี้รัฐบาลต้องการนําที่สาธารณประโยชน์ที่
ประชาชนบุกรุกมาจัดสรรให้ประชาชนครอบครองและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

จากที่ได้รับฟังความเห็นจากทั้งสองด้าน ทั้งในของภาคส่วนราชการและภาคประชาชน ในประเด็น
เร่ืองการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งพบว่าประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใด ๆ  
ในเรื่องนี้ แต่ในด้านของส่วนราชการแจ้งว่าได้มีการหารือร่วมกันแล้ว จึงเห็นว่าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงการดําเนินการของภาครัฐ ต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจระหว่างกันทั้งสองฝ่าย  
จึงขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามควบคุมดูแลการดําเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตต่อไปตาม
นโยบาย คทช. พร้อมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้ สหกรณ์คือการ
ที่ประชาชนด้วยกันรวมตัวกันมาบริหารจัดการที่ดินที่ตนเองอยู่ มีการบริหารจัดการในเร่ืองการประกอบ
อาชีพ อีกทั้งเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุน มีวิธีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างถูกต้อง สหกรณ์จะเป็นแหล่งเงินทุนของชาวบ้าน จะนําเงินที่เก็บได้มาใช้ประโยชน์ และจะหา
เคร่ืองจักรกล ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์มาให้ประชาชนประกอบอาชีพ  

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในประเด็นดังกล่าวที่ยังมี
ความเห็นและความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันนี้ จะได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเรียบร้อยมากขึ้น โดยขอรับประเด็นนี้ไปดําเนินการ 
ตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

๓. การบริหารจัดการน้ําในช่วงวิกฤต ิ"มหาราชโมเดล” 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นําเสนอการบริหารจัดการน้ําในช่วงวิกฤติ "มหาราชโมเดล” โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นําเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน้ําในช่วงวิกฤติ "มหาราชโมเดล” ซึ่งเป็นแนวคิดของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเร่ิมต้นจากการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นําเกษตรกร
แปลงใหญ่ระดับจังหวัด เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการเสนอให้มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 
ทํานาของทุ่งทะเลมหาราชที่ขณะนั้นเก็บน้ําในทุ่งได้ประมาณ ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกรมชลประทาน 
มีแผนกําหนดให้ทยอยระบายน้ําออกจากทุ่งฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งการ
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ระบายน้ําออกจากทุ่งดังกล่าวนี้ เพื่อเกษตรกรกลุ่มแรก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปลูกข้าวนาปีจะเริ่มเก็บเก่ียวข้าวตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยจะต้องให้น้ําลดจากทุ่งให้แห้ง เพื่อเก็บเก่ียวข้าว พื้นที่ในส่วนนี้  
มีประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ มวลน้ําจะไหลทิ้งลงแม่น้ําเจ้าพระยาและอ่าวไทยอย่างน่าเสียดาย แต่มีเกษตรกร
อีกหนึ่งกลุ่มที่ปลูกข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกันยายนในปีถัดไป โดยเกษตรกรกลุ่มนี ้
เป็นกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับนโยบายการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พื้นที่ในส่วนที่สองนี้มีประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ 
ทั้งนี้ เกษตรกรที่เร่ิมปลูกข้าวนาปรังในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา อาศัยน้ําค้างคลองและแหล่งน้ําในชุมชน
ปลูกดูแลข้าวมีอายุถึงขณะนี้ตั้งแต่ ๑-๓ เดือน ขณะนี้น้ําในคูคลองและแหล่งเก็บน้ําธรรมชาติกําลังจะหมด 
ข้าวกําลังจะขาดน้ํา ดังนั้น จึงขอเสนอหน่วยงานกรมชลประทานว่า หากมีการเปิดประตูระบายนํ้าออกจาก
ทุ่งทะเลมหาราชท่ีประตูวัดอุโลม จะขอให้มีการปิดประตูระบายนํ้าคลองบางพระครูและประตูระบายนํ้า 
บางปะหัน เพื่อให้มวลน้ําจากทุ่งทะเลมหาราชไหลสู่แม่น้ําลพบุรีแล้วเอ่อสูงขึ้นจนไหลย้อนกลับขึ้นเหนือ 
ไปถึงพื้นที่อําเภอบ้านแพรก ซึ่งจะมีประตูน้ําคลองตาเมฆเปิดรับน้ํามวลนี้ และจะสามารถช่วยให้พื้นที่ 
นาปรังนี้เจริญเติบโตและเก็บเก่ียวผลผลิตได้  

ตามแผนงานดังกล่าว ได้เร่ิมดําเนินการเปิดและปิดประตูน้ํา ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ ไปจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ จึงได้หยุดดําเนนิการ หลังจากนั้น
ได้มีการเปิดปิดประตูน้ําตามปกติ คือ มีการเปิดประตูน้ําหนองหม้อและประตูน้ําวัดอุโลม เพื่อระบายน้ําใน
นาข้าวลงสู่แม่น้ําลพบุรี แล้วไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาทางประตูน้ําบางปะหัน และลงสู่แม่น้ําป่าสักทาง
ประตูน้ําบางพระครู เพื่อให้ชาวนาปีได้เก็บเก่ียวผลผลิตข้าวได้ทันตามฤดูกาล 

ผลจากการดําเนินงาน พบว่า ๑) จากการเปิดประตูน้ําวัดอุโลมและหนองหม้อ ในระหว่างวันที่ ๕-๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๔ ระดับน้ําในนาปีของทุ่งทะเลมหาราชได้ลดระดับลงจากเดิมประมาณ ๐.๗๕ เมตร เม่ือ
คํานวณจากพื้นที่ทุ่งทะเลมหาราชจํานวนกว่า ๓๐,๐๐๐ ไร่ จะพบว่ามีมวลน้ําระบายออกจากทุ่งฯ ลงสู่
แม่น้ําลพบุรีประมาณ ๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยการเปิดและปิดประตูน้ําทั้ง ๔ แห่ง ให้ระดับน้ําในแม่น้ํา
ลพบุรีสูงพอที่จะผลักดันมวลน้ําผ่านประตูน้ําคลองตาเมฆ แต่ไม่ให้ระดับน้ําสูงมากจนประชาชนที่อาศัยอยู่
ริมฝั่งแม่น้ําลพบุรีได้รับผลกระทบมากจนเกินไป ๒) จากการปิดประตูน้ําบางพระครู และประตูน้ําบางปะหัน 
เพื่อให้ระดับน้ําในแม่น้ําลพบุรีมีระดับสูงขึ้นและไหลย้อนกลับขึ้นเหนือ เพื่อให้ไหลเข้าคลองตาเมฆ ซึ่งอยู่
ด้านตะวันออกของแม่น้ําลพบุรีนั้น หลังการเปิดประตูน้ําวัดอุโลมไล่ระดับจาก ๕๐ เซนติเมตร ทั้งสองบาน 
ไปจนถึง ๒.๕๐ เมตร ภายในเวลาเพียง ๒๒ ชั่วโมง มวลน้ําได้ไหลย้อนขึ้นเหนือไปจนถึงหน้าประตูน้ําคลอง
ตาเมฆ และระดับน้ําหลังประตูน้ําได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาการดําเนินการนั้นระดับน้ํา 
หน้าประตูและภายในคลองตาเมฆ มีระดับสูงขึ้น ๐.๕๐-๑.๘๐ เมตร กระแสน้ําที่ไหลเข้าคลองตาเมฆ
ประมาณความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓.๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประตูน้ํา ๓ บาน รวมกว้าง ๑๖.๕ เมตร คํานวณ
ได้ว่ามีมวลน้ําไหลเข้าสู่คลองตาเมฆไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หลังจากเสร็จสิ้น
ช่วงเวลาดําเนินการและไม่มีการผลักดันน้ําแล้ว แต่มวลน้ําที่ถูกผลักดันขึ้นมานี้ก็ยังไหลผ่านประตูเข้าคลอง
ตาเมฆอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประมาณการได้ว่าจากการดําเนินงานครั้งนี้ ทําให้
ได้มวลน้ําไหลเข้าคลองตาเมฆไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และ ๓) จากการผลักดันน้ําจากนาปีที่ 



๑๐ 
 
โดยปกติจะปล่อยทิ้งลงแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นประจําทุกปีนั้น มีพื้นที่นาปรังที่ได้รับประโยชน์จากมวลน้ํานี้เป็น
พื้นที่ประมาณ ๒๙,๘๐๐ ไร่ ใน ๓๐ หมู่บ้าน ๘ ตําบล ๕ อําเภอ ในพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี คิดเป็นผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะเสียหายจากการขาดน้ําเกือบทั้งหมดก่อน
ดําเนินการ เกิดผลให้ได้ผลผลิตคิดเป็นมูลค่าราคาข้าวเปลือกปัจจุบัน ๘,๐๐๐ บาท/ตัน และผลผลิตเฉล่ีย 
๘๐๐ กก/ไร่ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ ๑๙๐ ล้านบาท 

นายธวัชชัย ใบเจริญ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติภาค ๒ กล่าวว่า ต้องยอมรับ
ว่าน้ําจาก ๔ เขื่อนหลักมีปริมาณค่อนข้างน้อย ทุ่งราบเจ้าพระยาไม่มีน้ําต้นทุน มีแค่เขื่อนป่าสักเพียงเขื่อน
เดียว และตอนนี้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําหมวกเหล็กเพิ่มมา น้ําต้นทุนของภาคกลางไม่มีและตอนนี้มีน้ําเค็ม
หนุน ซึ่งได้มีการหารือกับกรมชลประทานว่าจะทําการปิดปากแม่น้ําทั้งหมด ๔ สาย และกําลังเร่งศึกษาอยู่ 
จึงไม่อยากให้มองว่าทุ่งมหาราชมีน้ําเก็บแล้วเปิดพื้นที่ได้ เนื่องจากจะเป็นแค่ช่วงระยะแรกเท่านั้น เนื่องจาก
มีการเหล่ือมเวลาทํานา เวลาหน้าน้ําหลากก็นําน้ํามาเก็บ แต่อย่าไปคาดหวังว่าจะนําน้ําไปใช้ ถ้านําน้ํามาเก็บ
ในปีหน้านั่นอาจจะเป็นน้ําต้นทุนที่เพียงพอสําหรับทํานาได้แค่บริเวณรอบ ๆ เท่านั้น เพราะขณะนี้จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีมีการทํานาเกินพื้นที่เป้าหมายไปมากแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีปัญหา 
แต่เม่ือถึงช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม หากฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดการร้องเรียนเรื่องน้ําตามมา แม้จะมีการส่งน้ํา
มาเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่น้ํามาไม่ถงึปลายทาง เนื่องจากระหว่างทางมีเคร่ืองสูบน้ําเป็นจํานวนมาก ปีที่แล้ว
ต้องใช้น้ํากันวันเว้นวัน เพราะนํ้าในแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ในระดับต่ํากว่าคลองมโนรม สิ่งที่อําเภอหรือจังหวัด
จะต้องให้ความรู้ คือ ต้องหาปลูกพืชน้ําน้อย และจะต้องชดเชยในสิ่งที่เกษตรกรไม่ได้ปลูก  
 นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีทุ่งมหาราชเป็น
การฝืนนโยบายรัฐบาล น้ําก้อนนี้คือน้ําก้อนเดิมที่เม่ือถึงฤดูเพาะปลูกแล้วต้องระบายลงคลอง ไหลต่อไปยัง
เจ้าพระยา ในความคิดของประชาชนคือการปิดประตูน้ําดักไว้ แล้วให้ส่งน้ําขึ้นไปเพื่อทํานาในแปลง 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลน้ําดังกล่าวไม่อยู่ในระบบการระบายน้ํารวมของประเทศอยู่แล้ว กรมชลประทาน 
ไม่เคยนําน้ําก้อนนี้มาอยู่ในการบริหารจัดการน้ํา ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานราชการ
เห็นว่า น้ําก้อนนี้ควรถูกนํามาบริหารจัดการต่อ ดังนั้น จึงต้องการจะนําเสนอแนวทางการบริหารน้ําแบบ
มหาราชโมเดลให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติรับทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นสมควรหรือไม่ และ
จะได้พิจารณาพื้นที่อื่นในปีถัดไป โดยจะขอนําเสนอเป็นเอกสารและเสนอให้ทางวุฒิสภารับทราบด้วย 
นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการน้ําในช่วงนาปรัง ๒ ปีนี้ ตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไม่มีพื้นที่นาปรังเลย แต่ปีใดที่น้ําสมบูรณ์จะมีพื้นที่นาปรังประมาณ ๘ แสนไร่เป็นอย่างน้อย ทางจังหวัดได้
มอบหมายให้ตําบลดําเนินการประชาสัมพันธ์ ประสบผลสําเร็จอย่างดีย่ิง มีการทํานาปรัง ๕ แสนไร่ รัฐบาล
อาจพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้ชาวนาไม่ต้องทํานา ขอเรียนเป็นข้อเสนอว่าชาวนาที่ไม่ทํานาปรัง ธ.ก.ส. อาจ
มีการปรับลดดอกเบ้ียด้วยก็ได้ เพราะ ธ.ก.ส. มีบัญชีชาวนาอยู่แล้ว  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ขอให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดทําแนวทางการบริหารจัดการน้ําในช่วงวิกฤติ "มหาราชโมเดล” เสนอไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ (สทนช.) เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนําแนวคิดดังกล่าวไปดําเนินการ ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับ



๑๑ 
 
นโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ หากแนวทางนี้สามารถดําเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นด้วย  
 ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารตารางสรุปข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ    

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๗๕ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๕๓.๓
หญิง ๔๖.๗
รวม ๑๐๐

 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี

- 
๖.๗ 
๑๒.๐ 
๒๐.๐ 
๔๐.๐ 
๒๑.๓

  

 
 
 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 
ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

๒.๗ 
๓๘.๗



๑๒ 
 

มัธยมศึกษา ๑๐.๗
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๖.๗
ปริญญาตรี ๒๕.๓
สูงกว่าปริญญาตรี ๑๖.๐

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ

๒๙.๓ 
๒๐.๐ 
๑๒.๐ 
๒๙.๓ 
๙.๓ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๓๙.๐ 
๑๘.๗๕ 
๒๑.๐ 

 ๒๐.๒๕ 
  ๑.๕ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๐.๘ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
จํานวน ๒ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๕ .๔ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

๒. ร้อยละ ๗๒ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 
 
 
ส่วนอีก ๔ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
๑. ร้อยละ ๖๖.๔ ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภา 
๒. ร้อยละ ๖๖.๒ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้    

ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต 
๓. ร้อยละ ๖๕.๔ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 



๑๓ 
 

๔. ร้อยละ ๖๔.๖ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๐๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนและการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา นายอําเภอ กํานัน
และผู้ใหญ่บ้าน  
 ๒. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ ผู้แทน/หัวหน้าชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่การจัดที่ดินของจังหวัด 
สาธารณสุข/อสม.  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD (ททบ.๕) สวท.สุพรรณบุรี และ ONB news 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในครั้งนี้ และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่
และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 
 
 
 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม              
     
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 



๑๔ 
 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อเสนอแนะ   
 ๑. ขอให้รับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของประชาชนให้มาก ๆ 
 ๒. ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ที่ดํารงตําแหน่งจนเกษียณอายุ กลับมาใช้กฎหมายเดิม คือ ๔ ปีเลือกตั้งคร้ัง 
 ๓. ขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ควร
ออกกฎหมายคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ที่บ้าน) บ่อขยะจํากัดขนาดบ่อขยะไม่ให้เป็นภูเขา 
 ๔. น้ําหนักการบรรทุกของรถบรรทุก (ห้ามใช้รถพ่วงน้ําหนักบรรทุกกดทับซ้ําถนนพังเร็วมาก จํากัด
ขนาดของรถบรรทุกตั้งแต่โรงงานผลิต (แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ) 
 

************************* 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประมวลภาพ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  

ณ ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล และหอประชุมอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ช่วงเช้า พิธีสง่มอบเคร่ืองสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump) ณ ตาํบลวัดตะกู อําเภอบางบาล 



๑๕ 
 

 

  

  
 

   

 
 
ช่วงบ่าย กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ หอประชุมอําเภอบางไทร  



๑๖ 
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